

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่ดำ ครั้งแรก
วันอังคาร ที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น.
ณ. ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่ดำ

ผู้มาประชุม ๖ คน

ผู้เข้าร่วมประชุม ๘ คน

ผู้ไม่มาประชุม - คน

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
	ผู้มาประชุม		
๑	นางนัฐกานต์ เมืองเสริม	สมาชิกสภา อบต. ปากอ่ดำ หมู่ที่ ๑	นัฐกานต์ เมืองเสริม
๒	นายสานิต ศรีจุมปา	สมาชิกสภา อบต.ปากอ่ดำ หมู่ที่ ๒	สานิต ศรีจุมปา
๓	นายอภิเชษฐ์ แสงคำมา	สมาชิกสภา อบต.ปากอ่ดำ หมู่ที่ ๓	อภิเชษฐ์ แสงคำมา
๔	นายบุญโรจน์ หน่อแก้ว	สมาชิกสภา อบต.ปากอ่ดำ หมู่ที่ ๕	บุญโรจน์ หน่อแก้ว
๕	นางพิมพ์ทอง สุขเกษม	สมาชิกสภา อบต.ปากอ่ดำ หมู่ที่ ๖	พิมพ์ทอง สุขเกษม
๖	นางพรศรี คำฟู	สมาชิกสภา อบต.ปากอ่ดำ หมู่ที่ ๑๑	พรศรี คำฟู
	ผู้เข้าร่วมประชุม		
๑	นายญาณวุฒิ สุตพิมพ์ศรี	นายอำเภอแม่ลาว	ญาณวุฒิ สุตพิมพ์ศรี
๒	นายสมบัติ โลหะกิจ	ท้องถิ่นอำเภอแม่ลาว	สมบัติ โลหะกิจ
๓	นายจ่านง วรรณราช	ปลัด อบต.ปากอ่ดำ	จ่านง วรรณราช
๔	นางสุคนธ์ทิพย์ พงศ์ชนานันท์	รองปลัด อบต.ปากอ่ดำ	สุคนธ์ทิพย์ พงศ์ชนานันท์
๕	นางฐิตาภรณ์ สงคำ	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ปากอ่ดำ	ฐิตาภรณ์ สงคำ
๖	นางสาวพยอม ปัญญาทิพย์	นักจัดการงานทั่วไป	พยอม ปัญญาทิพย์
๗	นายวิชชาวุธ รักพุทธคุณ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	วิชชาวุธ รักพุทธคุณ
๘	นางสาวศิราพร ปัญญาทิพย์	พนักงานจ้างตามภารกิจ	ศิราพร ปัญญาทิพย์

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ให้เลขานุการสภาชั่วคราว (ปลัด อบต.) เชิญนายอำเภอแม่ลาว จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย และเลขานุการฯ อ่านประกาศอำเภอแม่ลาว เรื่อง กำหนดวันประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่า ครึ่งแรก

นายอำเภอแม่ลาว กล่าวเปิดการประชุม พร้อมทั้งให้โอวาทแก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่า

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ที่ประธาน (นายอำเภอแม่ลาว) แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ประธานกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครึ่งแรกและมอบนโยบายในการทำงานแก่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่า

(นายอำเภอแม่ลาว) - ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่าทุกท่าน

กระผมขอแสดงความยินดีกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่าทุกท่านที่ได้รับเลือกตั้งจากประชาชน เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมาและได้รับประกาศผลการเลือกตั้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถือว่าท่านทั้งหลายเป็นผู้ได้รับความไว้วางใจสูงสุดจากพี่น้องประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่า ให้เข้ามาสู่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งนี้

ท่านทั้งหลาย หน้าที่ความรับผิดชอบของท่านที่มีต่อประชาชนบังเกิดขึ้นแล้ว นับตั้งแต่ท่านทราบผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบต่อประชาชน โดยการควบคุมการบริหารงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนและนโยบายที่กำหนดไว้ การตั้งกระทู้ถาม การตั้งคณะกรรมการสามัญหรือคณะกรรมการวิสามัญของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อกระทำกิจการหรือพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล การพิจารณาและลงมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ข้อบัญญัติต่าง ๆ หรือกิจการอื่นใดอันเป็นอำนาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ด้วยความปรารถนาดี กระผมในฐานะนายอำเภอ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลองค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมาย กระผมอยากเห็นความสำเร็จของการบริหารราชการการ จัดทำบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่า ที่ตอบโจทย์ต่อปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ขอให้ท่านยึดหลักในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

๑. ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

๒. ยึดมั่นในประโยชน์สุขของประชาชน ปราศจากการมีส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม

๓. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ห่มเทเอาใจใส่เป็นธรรมาปฏิบัติปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน

๔. ปฏิบัติหน้าที่ตามความเห็นของตนโดยบริสุทธิ์ใจ ไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมายใด ๆ

๕. ตรวจสอบและควบคุมฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งกฎหมายหนักแน่นด้วยเหตุและผลที่ถูกต้อง

บัดนี้ ได้เวลาที่เหมาะสมแล้ว กระผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่า ครึ่งแรก ณ บัดนี้

เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่า คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่าทุกท่าน ท่านท้องถิ่นอำเภอแม่ลาว ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่า ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่าทุกท่าน ก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทางนายกองค์การบริหารส่วน

ตำบลปากอ่าวที่ได้รับควมไว้วางใจจากทางพี่น้องประชาชนให้มาทำหน้าที่ แม้ในวันนี้จะมีหนึ่งท่านที่ยังไม่ได้ทำการรับรอง แต่ก็ขอแสดงความยินดีกับท่านทั้งหลายที่ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชน ให้มาทำหน้าที่แทนพี่น้องประชาชนทั้งหลาย กระผมก็อยากจะเรียนกับทุกท่านว่าการเลือกตั้งก็เป็นในเรื่องของระบอบประชาธิปไตย เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานในเขตพื้นที่ ฉะนั้นกระผมก็อยากจะฝากท่านทั้งหลายในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่

๑. ขอให้ท่านปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

๒. สิ่งใดที่ท่านสัญญากับทางพี่น้องประชาชนก็ให้ท่านทำหน้าที่ของท่านให้เต็มที่ ไม่ว่าจะป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งเป็นในส่วนของท้องถิ่น ไม่ว่าจะป็น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่เป็นฝ่ายปกครองท้องถิ่นที่ทุกคนล้วนเป็นคนของกระทรวงมหาดไทย กรมหลวงเสนาคนแรกท่านได้กล่าวไว้ว่า “คนในมหาดไทยมีหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชน” วันนี้ท้องถิ่นมีความพร้อมในเรื่องของงบประมาณ แต่ว่าหลาย ๆ อย่างก็ต้องพึ่งพาในส่วนของฝ่ายปกครอง และทางฝ่ายปกครองก็ต้องพึ่งพาในส่วนของท้องถิ่น ฉะนั้นท่านต้องทำงานร่วมกันในทุกที่ให้ได้ เพราะถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเพราะเราเก่งคนเดียวไม่ได้ คนไม่มีคน คนไม่มีพวก ก็ไม่มีวันไปรอด ฉะนั้นสิ่งที่กระผมพูดก็คือว่าอยากจะให้ท่านทำงานบูรณาการกับผู้นำในพื้นที่ ทุกท่านต้องสามารถทำการร่วมกันในพื้นที่ได้ แต่ถ้าหากท่านไม่สามารถทำงานในหน้าที่ได้คนที่จะได้รับผลกระทบคือพี่น้องประชาชน ก็ขอฝากทุกท่านในเรื่องของการทำงานร่วมกันในพื้นที่ เพราะเราไม่สามารถทำงานเพียงคนเดียวได้ แม้กระทั่งตัวกระผมเองยังไม่สามารถทำงานคนเดียวได้ ถ้าหากไม่มีทางหัวหน้าส่วนราชการ ท่านนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น ถ้าไม่มีทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทางนายอำเภอก็ไม่สามารถทำงานได้ ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งไหนไม่สามารถทำงานสำเร็จด้วยตัวของท่านเพียงคนเดียว การทำงานจะประสบความสำเร็จก็อยู่ที่การร่วมมือ ฉะนั้นความสามัคคีถือเป็นเรื่องสำคัญก็ขอฝากทุกท่านในเรื่องของการร่วมงานกันในพื้นที่ และอยากจะฝากท่านเป็นประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน ตรงนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะว่าท่านทั้งหลายที่เข้ามาในที่นี้เชื่อว่ามติเสียงส่วนใหญ่ของคนในพื้นที่มีฉันทานุมติแล้วทำให้ท่านเข้ามาเป็นตัวแทนของคนในหมู่บ้าน วันนี้ท่านไม่มีพวกแล้วเดิมหมู่บ้านละ ๒ คน แต่ตอนนี้เหลือเพียงหมู่บ้านละ ๑ คน ท่านก็ต้องทำงานด้วยตัวท่านเพียงคนเดียว

๑. สิ่งไหนที่จะสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ท่านก็ต้องดำเนินการแก้ไข

๒. ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องใดที่เกินศักยภาพเราอย่างหนึ่งเฉยกับปัญหาเหล่านั้น เราต้องส่งต่อปัญหาให้กับผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจหน้าที่ในการที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน

กระผมเชื่อว่าท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ ณ ที่แห่งนี้ ทุกท่านเสนอตัวเข้ามาแล้ว ก็อยากเข้ามาเป็นสมาชิกสภาฯ กลุ่มแรกผู้ที่มาเป็นสมาชิกสภาฯ ต้องการอาสาเข้ามาทำงานให้กับพี่น้องประชาชนด้วยใจรัก และทำในสิ่งที่เราชอบ และอีกกลุ่มที่สองอยากจะเข้ามาเพราะชื่อเสียงและเกียรติยศ อยากจะได้รับความชื่นชม ก็อยากให้ท่านพิจารณาเองว่าอยากจะเป็นกลุ่มแรกหรือกลุ่มที่สอง ในสมัยหน้ากระผมคิดว่าทุกท่านจะมานั่งอยู่ที่เดิม อยู่ที่ว่าอยากเป็นหรืออยากทำ แต่ถ้าอยากเป็นแต่ไม่ยอมทำสมัยหน้าก็ลำบาก เพราะว่าตอนนี้ทางประชาชนได้เลือกท่านเข้ามาแล้ว ทางพี่น้องประชาชนก็สามารถมีสิทธิ์มีเสียง และถ้าทางพี่น้องประชาชนเห็นว่าไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ ก็อาจจะเปลี่ยนใจที่จะไม่เลือกท่านเข้ามา ตรงนี้กระผมก็ได้พูดทุกเวทีไม่เฉพาะแต่ทางท้องถิ่น กับทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กระผมก็พูดในเรื่องนี้ก็อยากจะฝากเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้กับทุก ๆ ท่าน เวลาทำงานของท่านก็เหลือหน่อยลงไปเรื่อย ๆ แล้ว ไม่มีบวกเพิ่มในวันนี้ถึงวาระสี่ปีหรือยัง เพราะหมดเวลาไปเดือนกว่าแล้วซึ่งเลยวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน มาแล้ว ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่บ้างหรือยังซึ่งก็ยังไม่ปฏิบัติหน้าที่ เพราะกำลังประชุมครั้งแรกยังไม่ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งผ่านมาเดือนกว่าแล้ว ฉะนั้นเวลาที่จะลดลงไปเรื่อย ๆ ซึ่ง

ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของท่านนายก อบต. สมาชิกสภา มีวาระในการดำรงตำแหน่ง ๔ ปี ในระยะเวลาที่เหลือขอให้ท่านปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ ดังนั้นกระผมก็ขออนุญาตใช้เวลาเล็กน้อยให้ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดในการทำงานให้กับท่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่าน ก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านในการทำงานให้เต็มที่ ซึ่งเวลาทำงานของท่านลดลงไปเรื่อย ๆ ก็อยากจะทำกับทุกท่าน ตั้งใจในการทำงานให้กับทางพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มที่ และเป็นกระบอกเสียงให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ ทำงานให้กับหน่วยงานอย่างเต็มที่ กระผมเชื่อว่าทุกท่านจะประสบความสำเร็จและใน ๔ ปีข้างหน้าเราจะได้กลับมาเจอกันอีก ในวันนี้ก็ขออนุญาตพบปะกับทุกท่านและขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านได้ทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อพิจารณา

เลขานุการสภาชั่วคราว - กระผมนายจ๋านง วรรณราช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากอคำ จะได้ดำเนินการในตำแหน่ง เลขานุการสภาฯ ขออนุญาตท่านนายอำเภอแม่ลาว ท้องถิ่นอำเภอแม่ลาว เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมวาระที่ ๓ ซึ่งได้ตรวจสอบรายชื่อของทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากอคำ ผู้มีอายุมากที่สุดซึ่งอยู่ในที่ประชุมเป็นประธานสภาชั่วคราว ซึ่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากอคำที่มีอายุมากที่สุด คือ นายบุญโรจน์ หน่อแก้ว ส.อบต. หมู่ที่ ๕ บ้านแม่ผาง ได้ดำเนินการเป็นท่านประธานสภาฯ ชั่วคราว เพื่อดำเนินการเลือกประธานสภาฯ ตัวจริงต่อไป

ประธานสภาฯ ชั่วคราว - เรียนท่านนายอำเภอแม่ลาว ท่านสมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน (นายบุญโรจน์ หน่อแก้ว) กระผมนายบุญโรจน์ หน่อแก้ว ส.อบต. หมู่ที่ ๕ วันนี้ทำหน้าที่เป็นประธานสภาฯ ชั่วคราวลำดับต่อไปผมขอดำเนินการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากอคำ

๓.๑ การเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากอคำ

ประธานสภาฯ ชั่วคราว - ในระเบียบวาระที่ ๓.๑ การเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากอคำ (นายบุญโรจน์ หน่อแก้ว) การเสนอชื่อผู้เป็นประธานสภาฯ ต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า ๒ คน (สมาชิกสภาแต่ละคนรับรองได้เพียงครั้งเดียว) การเสนอชื่อและการรับรองให้ใช้วิธียกมือขึ้น ศีรษะ ขอให้ทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นควรให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากอคำ

ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑ (นางพรศรี คำฟู) - เรียนท่านประธานสภาฯ ชั่วคราว ดิฉันนางพรศรี คำฟู ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑ ขอเสนอ นายสานิต ศรีจุมปา เป็นประธานสภา อบต.ปากอคำ

ประธานสภาฯ ชั่วคราว - ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน

ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑ (นางสาวนัฐกานต์ เมืองเสริม) - เรียนท่านประธานสภาฯ นางสาวนัฐกานต์ เมืองเสริม ส.อบต. หมู่ที่ ๑ ขอรับรอง

ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑ (นางพิมพ์ทอง สุขเกษม) - เรียนท่านประธานสภาฯ นางพิมพ์ทอง สุขเกษม ส.อบต. หมู่ที่ ๑ ขอรับรอง

ประธานสภาฯ ชั่วคราว (นายบุญโรจน์ หน่อแก้ว) - มีท่านใดจะเสนอชื่อผู้เห็นควรให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากอคำ อีกหรือไม่ ในเมื่อไม่มีท่านใดเสนอรายชื่อเพิ่มเติม ในที่ประชุมเสนอรายชื่อประธานสภาฯ เพียงคนเดียว ตามระเบียบถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่า ดำเนินการใน
เป็นผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่า

เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว - ผลการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่า คือ นายสานิต ศรีจุมปา (ปลัด อบต.)

ที่ประชุม

ประธานสภาฯ ชั่วคราว - ขอหยุดพักการประชุม ๒๐ นาที

เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว - อ่านคำสั่งอำเภอแม่ลาว เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่า (ปลัด อบต.)

- **มติที่ประชุม ผู้ได้รับเลือกเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่า คือ นายสานิต ศรีจุมปา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๒**

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว (ปลัด อบต.) - ในลำดับต่อไปขอเชิญท่านประธานสภาฯ นายสานิต ศรีจุมปา ดำเนินการในระเบียบวาระที่ ๓.๒ การเลือกรองประธาน สภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่าต่อไป

ประธานสภาฯ (นายสานิต ศรีจุมปา) - ก็ขอขอบคุณทางท่านเลขานุการสภาฯ เรียนท่านญาณวุฒิ สุตพิมศรี นายอำเภอแม่ลาว ท่านสมบัติ โลหะกิจ ท้องถิ่นอำเภอแม่ลาว ท่านสุรียัน ต้อยศ นายกองคการบริหารส่วนตำบลปากอ่า สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ตลอดผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสานิต ศรีจุมปา ต้องขอขอบคุณสำหรับท่านนายอำเภอที่ได้มาดำเนินการเปิดประชุมครั้งแรกขององค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่า ขอขอบคุณทางสมาชิกสภาฯ ทุกท่านที่ให้เกียรติได้เสนอชื่อกระผมขึ้นมาเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่า ในสมัยนี้กระผมก็จะตั้งใจทำหน้าที่ตามที่ทุกท่านได้มอบหมายตำแหน่งนี้ให้ จะปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์เพื่อพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ ก็ขอเข้าสู่ระเบียบวาระที่ ๓.๒

๓.๒ การเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ประธานสภาฯ (นายสานิต ศรีจุมปา) - การเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่า ก็จะเหมือนกับการเลือกประธานสภาฯ ที่ผ่านมา การเลือกรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่าการเสนอชื่อผู้เป็นประธานสภาฯ ต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า ๒ คน (สมาชิกสภาแต่ละคนรับรองได้เพียงครั้งเดียว) การเสนอชื่อและการรับรองให้ใช้วิธียกมือพร้อมศีรษะ ขอให้ทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นควรให้ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่า

ส.อบต. หมู่ที่ ๓ (นายอภิเชษฐ์ แสงคำมา) - เรียนท่านประธานสภาฯ นายอภิเชษฐ์ แสงคำมา ขอเสนอ นางพรศรี คำฟู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๑ เป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่า

ประธานสภาฯ (นายสานิต ศรีจุมปา) - ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน
ส.อบต. หมู่ที่ ๑ (นางสาวนัฐกานต์ เมืองเสริม) - เรียนท่านประธานสภาฯ นางสาวนัฐกานต์ เมืองเสริม ส.อบต. หมู่ที่ ๑ ขอรับรอง
ส.อบต. หมู่ที่ ๖ (นางพิมทอง สุขเกษม) - เรียนท่านประธานสภาฯ นางพิมทอง สุขเกษม ส.อบต. หมู่ที่ ๖ ขอรับรอง

- ประธานสภาฯ
(นายसानิต ศรีจุมปา) - มีท่านใดเสนอชื่อผู้เห็นควรให้ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ้อม อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้เสนอ ก็ถือมีท่านเดียวเป็นรองประธานสภาฯ ตามระเบียบถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับการคัดเลือก คือ นางพรศรี คำฟู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ ๑๑
- ที่ประชุม - มติที่ประชุม ผู้ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ้อม คือ นางพรศรี คำฟู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ้อม หมู่ที่ ๑๑
- ประธานสภาฯ
(นายसानิต ศรีจุมปา) - เพื่อเป็นดำเนินการตามระเบียบก็จะให้ทางท่านนายอำเภอแม่ลาว ได้ลงนามรับรองหนังสือคำสั่งต่อไป ก็ขอพัก ๒๐ นาที
- เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว - อ่านคำสั่งอำเภอแม่ลาว เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ้อม (ปลัด อบต.) ปากอ้อม

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓.๓ การเลือกเลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบล

ประธานสภาฯ
(นายสานิต ศรีจุมปา)

- จะเหมือนกับการเลือกประธานสภาฯ ที่ผ่านมา การเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปาก่อดำการเสนอชื่อผู้เป็นประธานสภาฯ ต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า ๒ คน (สมาชิกสภาแต่ละคนรับรองได้เพียงครั้งเดียว) การเสนอชื่อและการรับรองให้ใช้วิธียกมือพ้นศีรษะ ขอให้ทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นควรให้ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปาก่อดำ

เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว - ก่อนที่จะทำการเสนอชื่อเพื่อเลือกเป็นเลขานุการสภาฯ กระผมขออนุญาตชี้แจง (ปลัด อบต.) สำหรับวิธีการ และขั้นตอนการเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลให้

สมาชิกสภาท่านใหม่ได้ทราบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๘ ให้สมาชิกท้องถิ่นคัดเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนใดคนหนึ่ง เป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ให้คำนึงถึงความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามวรรคหนึ่งให้

หมายความถึงปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้น

ข้อ ๑๙ เลขานุการสภาท้องถิ่นมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (๑) แจ้งนัดประชุมสภาท้องถิ่นตามคำสั่งของประธานสภาท้องถิ่น
- (๒) ชี้แจงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หนังสือสั่งการ หรือแนว ทางปฏิบัติซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น
- (๓) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นจัดท ระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่น
- (๔) เชิญประธานสภาท้องถิ่นชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่
- (๕) จัดทำรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
- (๖) เก็บรักษาข้อมูลข่าวสาร หรือเอกสารของสภาท้องถิ่น แต่จะเปิดเผยได้ ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากประธานสภาท้องถิ่น
- (๗) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นในการควบคุมการนับคะแนนเสียง
- (๘) ช่วยเหลือประธานสภาท้องถิ่นในการรักษาความสงบเรียบร้อยในสภา ท้องถิ่น
- (๙) หน้าที่อื่นตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้หรือกระทำกิจการอื่นตามที่ ประธานสภาท้องถิ่นมอบหมาย

ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่นหรือมีแต่ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคน หนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวนั้น โดยให้นำความในข้อ ๑๓ และข้อ ๒๖ วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระทำด้วยวิธีการยกมือ

- ประธานสภาฯ
(นายสานิต ศรีจุมปา)
(ส.อบต. หมู่ที่ ๕)
(นายบุญโรจน์ หน่อแก้ว)
- ประธานสภาฯ
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑
(นางสาวศรีหิมา)
(นางสาวนัฐกานต์ เมืองเสริม)
- ประธานสภาฯ
(นายสานิต ศรีจุมปา)
- ที่ประชุม
- ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.ปากอ้อม ดำ เสนอชื่อผู้จะมาทำหน้าที่เลขานุการสภาฯ
 - เรียนท่านประธานสภาฯ กระผม นายบุญโรจน์ หน่อแก้ว ส.อบต. หมู่ที่ ๕ ขอเสนอ นายจำนง วรรณราช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ้อม ดำ เป็นเลขานุการสภา องค์การบริหารส่วนตำบลปากอ้อม ดำ
 - ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน
 - เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางพรศรี คำฟู ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑ ขอรับรอง
 - เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวนัฐกานต์ เหมืองเสริม ส.อบต. หมู่ที่ ๑ ขอรับรอง
 - ในที่ประชุมมีท่านใดเสนอชื่อเพิ่มเติมหรือไม่ สำหรับการเสนอชื่อผู้ที่จะเป็น เลขานุการสภาฯ ถ้ามียกข้อแย้งเป็นเลขานุการสภาฯ ตามระเบียบถ้ามีการเสนอ ชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับการคัดเลือก คือ นายจำนง วรรณราช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ้อม ดำ
 - ผู้ได้รับเลือกเป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ้อม ดำ คือ นายจำนง วรรณราช ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ้อม ดำ

๓.๔ การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

- ประธานสภาฯ
(นายสานิต ศรีจุมปา)
- เลขานุการสภาฯ
(ปลัด อบต.)
- การกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอมอบหมายให้เลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบฯ
 - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๑ (๓) สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำหนดว่าปีนั้นจะมีสมัยประชุมสามัญประจำปีกี่สมัย แต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีการกำหนดกี่วัน กับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกำหนดกี่วัน
- ในการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลปากอ้อม ดำ ไม่ต่ำกว่าสองสมัยแต่ไม่เกินสี่สมัย ซึ่งโดยปกติแล้วถ้ามีการประชุมสองครั้งก็จะมี การกำหนดสมัยประชุมในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนสิงหาคม ทั้งนี้ที่ผ่านมาในการ ดำเนินการในเรื่องของราชการและที่เกี่ยวข้อง ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะ กำหนดสี่สมัย ซึ่งจะสัมพันธ์กับการทำงานและการปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง ของแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อที่จะนำเข้าสู่สภาฯ เพื่อที่จะนำแผนเข้าสู่ข้อบัญญัติใน เดือนสิงหาคม จากนั้นเดือนธันวาคมก็จะมีการประชุมติดตามและประเมินผลแผน เพราะฉะนั้นหากประชุมสภาฯ ในสมัยสามัญหากมีความจำเป็นหรือมีการประชุม สภาฯ ไม่ตรงสมัยประชุม หรือมีเรื่องเกี่ยวกับข้อราชการหรือความเดือดร้อนที่ นื่องประชาชนก็ต้องขอเปิดประชุมสามัญวิสามัญก็มีห้วงเวลาเช่นเดียวกับสมัย ประชุมสามัญ คือ ไม่เกิน ๑๕ วัน ดังนั้นหากการประชุมข้อราชการยังไม่แล้วเสร็จก็ สามารถขอขยายออกไปอีกได้ ๑๕ วัน ต่อท่านนายอำเภอ ตรงนี้เป็นเรื่องของการ ประชุมสามัญวิสามัญ ในการกำหนดสมัยประชุมสามัญก็จะให้ทางสภาฯ ได้ทำ การพิจารณา ในการกำหนดก็ไม่ต่ำกว่าสองสมัยแต่ไม่เกินสี่สมัย ก็ขอให้ทางสภาฯ ได้พิจารณาร่วมกัน

- ประธานสภาฯ
(นายसानิต ศรีจุมปา)
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑
(นางพรศรี คำฟู)
“ส.อบต. หมู่ที่ ๕”
(นายบุญโรจน์ หน่อแก้ว)
ส.อบต. หมู่ที่ ๓
(นายอภิเชษฐ์ แสงคำมา)
- ประธานสภาฯ
(นายसानิต ศรีจุมปา)
(นายบุญโรจน์ หน่อแก้ว)
ประธานสภาฯ
(นายसानิต ศรีจุมปา)
(นางพรศรี คำฟู)
- ประธานสภาฯ
(นายसानิต ศรีจุมปา)
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑
(นางพรศรี คำฟู)
- เลขานุการสภาฯ
(ปลัด อบต.)
ที่ประชุม
- ประธานสภาฯ
(นายसानิต ศรีจุมปา)
ที่ประชุม
- ประธานสภาฯ
(นายसानิต ศรีจุมปา)
ที่ประชุม
- ประธานสภาฯ
(นายसानิต ศรีจุมปา)
ที่ประชุม
- ประธานสภาฯ
(นายसानิต ศรีจุมปา)
- ประธานสภาฯ
(นายसानิต ศรีจุมปา)
- ขอขอบคุณทางท่านเลขานุการสภาฯ ขอกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และสมัยแรกของปีถัดไป ขอเชิญเสนอ
 - ขอเสนอสมัยประชุม ๔ สมัย
 - ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน
 - เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายบุญโรจน์ หน่อแก้ว ส.อบต. หมู่ที่ ๕ ขอรับรอง
 - เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายอภิเชษฐ์ แสงคำมา ส.อบต. หมู่ที่ ๓ ขอรับรอง
 - กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอเชิญนำเสนอ
 - เรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายบุญโรจน์ หน่อแก้ว ส.อบต. หมู่ที่ ๕ ขอเสนอสมัยที่ ๑ เริ่มวันที่ ๕ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕
 - มีท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีขอเสนอต่อ
 - เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางพรศรี คำฟู ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑ ขอเสนอสมัยที่ ๒ เริ่มวันที่ ๑๖ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕
 - เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางพรศรี คำฟู ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑ ขอเสนอสมัยที่ ๓ เริ่มวันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕
 - เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางพรศรี คำฟู ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑ ขอเสนอสมัยที่ ๔ เริ่มวันที่ ๑๖ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕
 - ต่อไปขอเชิญวันกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปีของปีถัดไป ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอเสนอ
 - เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางพรศรี คำฟู ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑ ขอเสนอวันเริ่มสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปีของปีถัดไป วันที่ ๑ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖
 - ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ้อม ดำเนินกำหนดสมัยแรกในวันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ สมาชิกสภาฯ จะมีการเสนอเพิ่มเติมหรือไม่
 - ไม่มี
 - มีท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ขอมติความเห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และวันเริ่มสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปีของปีถัดไป พ.ศ. ๒๕๖๖
 - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้
 - สมัยที่ ๑ เริ่มวันที่ ๕ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕
 - สมัยที่ ๒ เริ่มวันที่ ๑๖ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕
 - สมัยที่ ๓ เริ่มวันที่ ๑ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕
 - สมัยที่ ๔ เริ่มวันที่ ๑๖ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕
 - วันเริ่มสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจำปีของปีถัดไป วันที่ ๑ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖
 - พักเวลาการประชุม ๑๕ นาที
 - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ
 - ระเบียบวาระที่ ๓.๕ การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ

ขอเชิญทางท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจง

เลขานุการสภาฯ (ปลัด อบต.)	- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๐๓ (๑) คณะกรรมการสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน (๒) คณะกรรมการวิสามัญ ประกอบด้วย สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบุคคลที่ไม่ได้เป็น สมาชิกสภาท้องถิ่นมีจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน
ประธานสภาฯ (นายสมชาติ หุ้มนำ) (นางพรศรี คำฟู)	- การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ขอเชิญเสนอ - ขอเสนอคณะกรรมการสามัญ และขอเสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ จำนวน ๓ คน
ประธานสภาฯ (นายสานิต ศรีจุมปา)	- มีท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีการเลือกคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ การเสนอชื่อผู้เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า ๒ คน (สมาชิกสภาแต่ละคนรับรองได้เพียงครั้งเดียว) การเสนอชื่อและการรับรองให้ใช้วิธียกมือพ้นศีรษะ ขอให้ทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอชื่อผู้ที่ท่านเห็นควรให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาฯ ขอเชิญเสนอ
ส.อบต. หมู่ที่ ๓ (นายอภิเชษฐ์ แสงคำมา) ประธานสภาฯ	- เรียนท่านประธานสภาฯ นายอภิเชษฐ์ แสงคำมา ส.อบต. หมู่ที่ ๓ เสนอ นายบุญโรจน์ หน่อแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ ๕ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม - ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน
ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑ (นางพรศรี คำฟู) (นางพิมพ์ทอง สุขเกษม) ส.อบต. หมู่ที่ ๕	- เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางพรศรี คำฟู ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ ขอรับรอง - เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางพิมพ์ทอง สุขเกษม ส.อบต.หมู่ที่ ๖ ขอรับรอง - ต่อไปขอเชิญเสนอกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ ๒ - เรียนท่านประธานสภาฯ กระผม นายบุญโรจน์ หน่อแก้ว ส.อบต. หมู่ที่ ๕ เสนอ นางพรศรี คำฟู ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ประธานสภาฯ (นายสานิต ศรีจุมปา) (นางสาวนัฐกานต์ เมืองเสริม)	- ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน - เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางสาวนัฐกานต์ เทมืองเสริม ส.อบต.หมู่ที่ ๑ ขอรับรอง
ส.อบต. หมู่ที่ ๖ (นางพิมพ์ทอง สุขเกษม) (นายสมชาติ หุ้มนำ)	- เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางพิมพ์ทอง สุขเกษม ส.อบต.หมู่ที่ ๖ ขอรับรอง - ต่อไปขอเชิญเสนอกรรมการตรวจรายงานการประชุม คนที่ ๓ - เรียนท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางพรศรี คำฟู ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑ ขอเสนอ นางสาว
ประธานสภาฯ (นายสานิต หุ้มนำ) (นายอภิเชษฐ์ แสงคำมา)	นัฐกานต์ เมืองเสริม ส.อบต.หมู่ที่ ๑ เป็นคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม - ขอผู้รับรอง ๒ ท่าน - เรียนท่านประธานสภาฯ กระผม นายอภิเชษฐ์ แสงคำมา ส.อบต. หมู่ที่ ๓ ขอรับรอง
ส.อบต. หมู่ที่ ๕ (นายบุญโรจน์ หน่อแก้ว)	- เรียนท่านประธานสภาฯ กระผม นายบุญโรจน์ หน่อแก้ว ส.อบต.หมู่ที่ ๕ ขอรับรอง
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ - ไม่มี	

ประธานสภาฯ - ครับ ก็ถือว่าการประชุมสภาฯ ครั้งแรก ในวันนี้ในนามประธานสภาฯ ขอแสดงความยินดีกับท่านรองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่าน กระผมก็ขอปิดการประชุม

ประธานกล่าวปิดประชุม

ที่ประชุมมีมติรับทราบ

เลิกประชุมเวลาน.

(ลงชื่อ) จ่านง วรรณราช ผู้บันทึก

ประชุม

(นายจ่านง วรรณราช)

เลขานุการสภาฯ อบต.ป่าก่อดำ

รายงานการประชุมสภาประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ได้มีการรับรองในการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑

คณะกรรมการตรวจรายงาน

การประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำแล้ว

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เห็นว่า ถูกต้องทุกประการ

(ลงชื่อ) สานิต ศรีจุมปา ผู้รับรอง
ถูกต้อง

(นายสานิต ศรีจุมปา)

ประธานสภา อบต.ป่าก่อดำ

(ลงชื่อ) บุญโรจน์ หน่อแก้ว ตรวจแล้ว

(นายบุญโรจน์ หน่อแก้ว)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) พรศรี คำฟู ตรวจแล้วถูกต้อง

(นางพรศรี คำฟู)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) นัฐกานต์ เมืองเสริม ตรวจแล้วถูกต้อง

(นางสาวนัฐกานต์ เมืองเสริม)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม